
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสมายืน ณ ที่นี้ เพื่อกล่าวในงานฉลอง
ในวาระครบรอบสี่สิบปีของสมาคมฯ

ผมขอเป็นตัวแทนของสมาชิก ตัวแทนของพนักงานและเป็นตัวแทนของ
กรรมการบรหิารสมาคม กล่าวขอบคณุผู้มอุีปการะคณุของสมาคม ซึง่ช่วยสนบัสนนุ
ให้สมาคมฯ สามารถด�าเนินกิจการเพื่อรับใช้สังคมไทยมาจนถึงวันนี้

ผมขอขอบคุณหน่วยงานธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจและ 
หน่วยงานราชการ ซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา 
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การศึกษา การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด 
รวมไปถงึหนงัสอืต�าราอนัหลากหลายของสมาคมฯ จนสมาคมฯ สามารถขยายตวั
มาได้จนถึงทุกวันนี้

ผมขอขอบคุณท่านวิทยากร จากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน ซึ่งกรุณามาเป็นวิทยากร ให้ค�าแนะน�าด้านการพัฒนาหลักสูตร เพื่อ
ให้สมาคมฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลา

ผมขอขอบคุณคณาจารย์ด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรและต�าราภาษาของโรงเรียนภาษา จนเป็นจุดเด่นส�าคัญ สร้างความ 
แตกต่างของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมจนถึงทุกวันนี้  

ผมขอขอบคณุ นกัเขยีน นกัแปล ซึง่ช่วยสร้างสรรค์ต�าราและหนงัสอืด้าน
บรหิารจดัการและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมท้ังบทความในวารสารของสมาคม เพือ่เป็น
สื่อในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ

ผมขอขอบคุณ Japan-Thailand Economic Cooperation Society 
หรือ JTECS ที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรของสมาคมฯ ซึ่งร่วมเป็นร่วม
ตายกับสมาคมฯ ตลอดสี่สิบปีทีผ่านมา รวมไปถึง ABK (Asia 
Bunka Kaikan) และ AOTS (The Association for Overseas 
Technical Scholarship ในขณะนั้น) ซึ่งเป็นองค์กรแม่ที่ร่วมกัน
ก่อตั้ง JTECS และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กับ
ทั้งได้เฝ้าดูแล สนับสนุน สมาคมฯ จนเติบโตมาเท่าทุกวันนี้

ผมขอขอบคุณ JETRO NEDO JCC หรือหอการค้า
ญี่ปุ่นในประเทศไทย JICA Japan Foundation และ หน่วยงาน 
องค์การชาวญี่ปุ ่นอื่นๆ ในประเทศไทย ต่อการสนับสนุน 
ช่วยเหลือ ตลอดถึงค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อการด�าเนิน
กิจกรรมของสมาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากนายกสมาคมสาส์น

ผศ.ประยูร	เชี่ยววัฒนา

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
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ผมขอขอบคณุวทิยากร เพือ่น มิตรสหายชาวญ่ีปุน่ ทีท่�างาน
อยู่เบื้องหลังฉาก คอยช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า เป็นก�าลังใจอยู่ 
เสมอมาทุกท่าน คือ ส่วนหนึ่งของความส�าเร็จของสมาคมฯ อันเป็น
สัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นนี้

ผมขอขอบคุณ ต่อการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่าน 
Ministry of International Trade and Industry หรือ MITI ชื่อใน 
ขณะนั้นและต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น Ministry of Economy Trade 
and Industry หรือ METI เป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง 35 ปี ความร่วมมือ
ดังกล่าวนี้ ตั้งอยู่บนหลักการส�าคัญที่ว่า お金は出しますが、口は出
さない กล่าวคือ ญี่ปุ่นสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินและให้
ฝ่ายไทยด�าเนินกิจกรรมอย่างอิสระ โดยไม่เข้ามาก�ากับการท�างาน 
การให้ความช่วยเหลืออย่างใจกว้างเช่นนี้ นับเป็นเหตุผลส�าคัญ
ประการหน่ึงท่ีท�าให้สมาคมฯ สามารถด�าเนินกิจกรรมอย่างมีความ
รบัผิดชอบและด้วยความคดิรเิริม่และเตบิโตต่อเนือ่ง
มาจนถึงทุกวันนี้ 

ท้ายสุดน้ี ผมขอขอบคุณสองผู้ร่วมก่อตั้ง
สมาคม คุณสมหมาย ฮุนตระกูล อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลงั ซึง่เป็นผูใ้หญ่ฝ่ายไทยและ
อาจารย์โฮซุมิ โงะอิจิ ผู้ก่อตั้ง ABK และ AOTS ซึ่ง
เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายญ่ีปุ่น ทั้งสองท่านได้ตกลงในหลัก
การส�าคญั ซึง่ท�าให้สมาคมสามารถท�างานได้อย่าง
มีอิสระและด้วยความคิดริเริ่มอันเป็นสาเหตุส�าคัญ
ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จและการเติบใหญ่ของสมาคม

จนถึงทุกวันนี้
การเดนิทางเป็นระยะเวลาถงึสีส่บิปีขององค์การหน่ึง นบัเป็น

ความส�าเร็จที่น่าชื่นชมในตัวของมันเองอยู่แล้ว ในช่วงระยะเวลาสี่
ทศวรรษที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มีส่วนในการร่วมช่วยสร้างรากฐาน 
ส�าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นตาม
ล�าดับ พร้อมกันนั้น สมาคมฯได้ก่อต้ังสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 
ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ส�าหรับพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยา-
ศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีราก- 
หยั่งลึกลงยิ่งขึ้น

ระยะเวลาสีส่บิปีของการด�าเนนิกจิกรรม ส�าหรบัสมาคมฯ ซ่ึง
มชีือ่ว่า สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) น่าจะถอืเป็นเพยีงจดุ
เริม่ต้นเท่านัน้ ทัง้นี ้เพราะเทคโนโลยจีะมบีทบาทส�าคญัยิง่ขึน้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็และต่อเนือ่งของเทคโนโลย ีท�าให้บทบาท
ในการส่งเสริมเทคโนโลยีไม่มีทางล้าสมัย 

หลังจากเดินทางมาเป็นระยะเวลาสี่สิบปี  
ผมเชื่อว่า สมาคมฯ ก�าลังเผชิญความท้าทายใหม่  
อนัเนือ่งจากการก่อเกดิของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
ซึ่งจะท�าให้การแข่งขันด้านการผลิตอุตสาหกรรม 
ร้อนแรงขึน้ สีท่ศวรรษทีผ่่านมา สมาคมฯ มบีทบาทและ
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและผลักดันประเทศไทยไปสู่
ฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของภูมิภาคนี้ 
ความท้าทายใหม่ ที่สังคมไทยก�าลังเผชิญอยู ่และ
สมาคมต้องมีส่วนเข้าร่วม ก็คือการส่งเสริม ผลักดันให้

ประเทศไทยเปลีย่นผ่านไปสูฐ่านของนวตักรรมทางอตุสาหกรรม ทัง้นี้ 
เพือ่ให้อตุสาหกรรมภายในประเทศพฒันาไปสูก่ารผลติทีม่มีลูค่าเพิม่
สูง อันจะเป็นหนทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนของไทยต่อไป

ท้ายสุดนี้ ผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละ
เวลาอันมีค่า ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้ง
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 
ที่ผ่านมา ขอบคุณครับ TPA
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